

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi: NGŨ VĂN – LỚP 10

PHẦN	CÂU	NỘI DUNG	ĐIỂM
I		Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:	3.0
	1	Phương thức biểu đạt chính : Nghị luận	0.5
	2	Theo tác giả <i>Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được, là vì:</i> <i>-Thời gian là thứ tài sản mà ai cũng được chia đều.</i> <i>-Cho dù bạn là một học sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống hay một người gác cổng, bạn cũng chỉ có cùng một lượng thời gian như nhau.</i>	0.75
	3	<i>Lãng phí thời gian gây ra hậu quả sau:</i> + Sẽ lãng phí tất cả các giá trị vật chất lẫn tinh thần: tiền bạc, sức khỏe, tri thức, thành công, hạnh phúc... + Sẽ mất đi một phần đời của chính mình, bởi cuộc đời hữu hạn nên mỗi giây phút trôi qua sẽ không bao giờ trở lại.	0.75
	4	-Rút ra thông điệp phù hợp, có thể là (0,25) Cần biết quý trọng thời gian và sử dụng thời gian một cách hiệu quả; <i>Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời;</i> Khi bạn làm chủ được thời gian, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống; -Lí giải phù hợp với đạo đức của người Việt (0,75 điểm)	1.0
II		Phân tích nhân vật An Dương Vương trong “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy”	7.0
		1. Giới thiệu về truyền thuyết, về truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy và nhân vật An Dương Vương.	0.5
		2. Phân tích nhân vật An Dương Vương (6,0 điểm)	
		- An Dương Vương có công dựng nước và giữ nước + Xây thành dựng nước (1,5 điểm) <ul style="list-style-type: none"> • Ban đầu: nhiều khó khăn, thành đắp đến đâu lở đến đấy. • Nhà vua cho lập đàn trai giới, nhờ thần Kim Quy giúp đỡ nên đã xây được tòa thành vững chắc trong nửa tháng. • Thành cao hào sâu, giúp bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm. -> Xây thành nhiều gian nan thử thách, không từ bỏ, kiên trì, tầm nhìn xa trông rộng, biết quý trọng hiền tài; Thành xây được thần giúp đỡ cho thấy việc xây thành vừa hợp ý trời lại vừa lòng dân.	1,5
		+ Chế nỏ thần <ul style="list-style-type: none"> • Nhà vua đã bắn khoả: “<i>Nếu có giặc ngoại xâm thì lấy gì mà chống ?</i>”, thần Kim Quy đã rút móng vuốt giúp vua làm lẫy. • Nỏ thần được chế tạo theo sự giúp đỡ của thần Kim Quy 	1,5

	<p>trước khi từ biệt.</p> <p>-> An Dương Vương là người biết lo xa, có tinh thần cảnh giác cao độ trước mỗi nguy ngoại xâm.</p>	
	<p>+ Đánh thắng giặc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhờ thành ốc kiên cố, có nỏ thần, tinh thần cảnh giác, nhà vua đã đánh thắng quân Triệu Đà. • An Dương Vương trở thành tấm gương cho công cuộc dựng nước và giữ nước. 	0,5
	<p>- Những sai lầm của An Dương Vương khiến nước mất nhà tan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gả con gái cho giặc, để Trọng Thủy ở rể, không nhận ra âm mưu đằng sau hành động cầu hòa của giặc. • Ý vào nỏ thần, điềm nhiên đánh cờ khi quân Triệu Đà tiến vào. <p>-> Chủ quan, khinh địch, mất cảnh giác, ngủ quên trên chiến thắng và quên đi hiện tại.</p>	1,5
	<p>- An Dương Vương trừng trị kẻ có tội Tự tay chém chết con gái Mị Châu- kẻ bị lừa vàng kết tội là giặc..</p> <p>-> Sự dứt khoát của người làm vua, làm việc lớn, đặt đất nước nhân dân lên trên tình thân gia đình, tình phụ tử; sự thức tỉnh muộn màng của An Dương Vương.</p>	0,5
	<p>- An Dương Vương theo rùa vàng xuống biển</p> <p>->Thể hiện sự bất tử của An Dương Vương; Là tấm lòng biết ơn đời đời của nhân dân với người có công lao với đất nước.</p>	0,5
	<p>3. Nhận xét về đặc điểm của truyền thuyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kể về sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử hần lớn theo xu hướng lí tưởng hóa, qua đó thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn vinh của nhân dân đối với người có công với nước. Bên cạnh đó có những truyền thuyết vừa đề cao vừa phê phán nhân vật lịch sử. - Hình tượng nghệ thuật nhuộm màu thần kì mà vẫn thấm đẫm cảm xúc đời thường. 	0,5